

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về Thách hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng, phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

Bình đẳng giới là nam giới và nữ giới cùng có vị thế bình đẳng và được tôn trọng như nhau; cùng được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy khả năng và thực hiện các mong muốn của mình; cùng có cơ hội để tham gia, đóng góp và thụ hưởng từ các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm sự bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, bình đẳng cho thù lao trong công việc, bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững được các quốc gia cam kết, thực hiện là bằng chứng rõ nét chứng tỏ phát triển kinh tế phải gắn liền với bình đẳng giới và đảm bảo tiến bộ xã hội.

Ở Việt Nam, vấn đề bình đẳng giới đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và được đánh giá là một động lực và mục tiêu phát triển quốc gia. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới được cụ thể hóa trong Luật bình đẳng giới. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước từng bước thực hiện hóa các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nhờ đó, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, định kiến giới và hiện tượng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới vẫn xảy ra.

Nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa ứng, phó với bạo lực trên cơ sở giới, Thách hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được triển khai trên phạm vi toàn quốc với chủ đề **“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”** để thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Từ những thông điệp: “Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội”; “Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh

phúc”; “Chia sẻ việc nhà, gia đình hạnh phúc”; “Châm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”; “Mọi hình thức bạo lực đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh”; “Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”; “Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bạo lực”; “Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay”. Thách thức hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới kêu gọi mỗi cá nhân, đặc biệt là nam giới nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong hành động để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, bảo vệ hạnh phúc của chính mình; đồng thời, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI